

'Extra Value Flights' (เที่ยวบินสุดพิเศษ) สู้จุด หมายปลายทางในอาเซียน การบินไทยขอเสนอโปร โมชั่น

'Extra Value Flights' สำหรับเที่ยวบินสู่ฮานอย พนมเปญ ย่างกุ้ง เวียงจันทน์ กัวลาลัมเปอร์ และ มะนิลา โดยออกบัตรโดยสารและออกเดินทางตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

เนื่องจากการบินไทยคำนึงถึงผู้โดยสารที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการเดินทาง การบินไทยจึงขอเสนอบัตรโดยสารเดินทางจากกรุงเทพฯ ราคาพิเศษที่มีเฉพาะบางเที่ยวบินของการบินไทยเท่านั้น ได้แก่ บัตรโดยสารไปกลับฮานอยราคา 5,095 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 564) บัตรโดยสารไปกลับพนมเปญราคา 5,835 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 580) บัตรโดยสารไปกลับย่างกุ้งราคา 5,595 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 301) บัตรโดยสารไปกลับเวียงจันทน์ราคา 5,485 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 574) บัตรโดยสารไปกลับกัวลาลัมเปอร์ราคา 5,535 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 417) และบัตรโดยสารไปกลับมะนิลาราคา 7,685 บาท (สำหรับเที่ยวบิน TG 624)

ราคาบัตรโดยสารเหล่านี้รวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว

สมาชิกรอยัล ออร์คิดพลัสยังสามารถสะสมไมล์จากโปรโมชัน 'Extra Value Flights' ของการบินไทยได้ถึง 25% ของระยะทางบินจริง

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อยากรอช้า สำรองเที่ยวบินของท่านวันนี้ที่ www.thaiairways.com หรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยหรือตัวแทนการท่องเที่ยวที่ท่านพึงพอใจ

เครื่องมือในการค้นหาเที่ยวบินและสำรองที่นั่งซึ่งช่วยให้คุณค้นหาและสำรองเที่ยวบินออนไลน์จากประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 60 แห่งทั่วเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลางซึ่งปรากฏอยู่ในเครือข่ายเส้นทางการบินทั่วโลกของการบินไทย นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับเที่ยวบินมายังประเทศไทย

ดังนั้นไม่ว่าท่านจะต้องการเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลีย หรือเที่ยวบินจากโคเปนเฮเกนมายังกรุงเทพฯ เพียงแต่ท่านเข้าไปที่ www.thaiairways.com ท่านก็สามารถสำรองเที่ยวบินของการบินไทยได้อย่างสะดวกสบาย

ขณะเดียวกันที่ thaiairways.com ท่านยังสามารถตรวจสอบแพ็คเกจโรงแรม + ที่พักเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดที่

แสนวิเศษจากรอยัล ออร์คีด ฮอติเดย์ และหากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก ลงชื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของ รอยัล ออร์คีด พลัสเพื่อรับไมล์และแลกของรางวัลต่างๆ มากมาย

เกี่ยวกับการบินไทย

ในฐานะที่เป็นสายการบินประจำชาติ การบินไทยบินจากกรุงเทพฯ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางเส้นทางบิน โดยมีเส้นทางบินตรงออกจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 48 จุดหมายปลายทางใน 19 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 12 เมืองในยุโรป และ 3 เมืองในตะวันออกกลาง การบินไทยร่วมกับไทยสมายล์ซึ่งเป็นสายการบินในเครือทำการบินไปยัง 10 แห่งภายในประเทศไทยทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เชียงเหนือ และภาคใต้

การบินไทยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของเครือข่ายสตาร์ อัลไลแอนซ์ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการเที่ยวบินมากกว่า 18,500 เที่ยวบินต่อวันไปยังสนามบิน 1,330 แห่งใน 92 ประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โทร : +66 2545 1000